

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10777/UBND-KTN

Đồng Nai, ngày 07 tháng 9 năm 2021

V/v thực hiện phân loại chất thải rắn
sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai.

Kính gửi:

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1976-CV/TU đề ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 531 -CV/BCSD ngày 07 tháng 9 năm 2021 về việc triển khai thực hiện Văn bản số 1976-CV/TU đề ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Tỉnh ủy;

Sau khi xem xét nội dung báo cáo và kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 6575/STNMT-CCBVMT ngày 24 tháng 8 năm 2021 về việc dự thảo văn bản việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn; Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 9661/UBND-KTN ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh, trong đó, rà soát, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

2. Trên cơ sở những nội dung về thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020, yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn và các yêu cầu kỹ thuật đối với thùng chứa, khu vực lưu giữ, phương tiện thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại tại nguồn trên địa bàn tỉnh như sau:

a) Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại thành các nhóm như sau:

Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn phù hợp với mục đích quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh thành 03 nhóm chính như sau:

- Nhóm chất thải thực phẩm: vỏ trái cây, rau củ, xương cá nhỏ, thức ăn thừa, hư; bã trà, cafe, hoa lá, xác chuột, gián;

- Nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: chai, hộp nhựa, lon nước giải khát, hộp, bao bì giấy, báo;

- Nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác: túi/hộp nhựa nhiễm bẩn, quần áo cũ, băng, tã, giấy vệ sinh, thủy tinh, đồ da các loại.

Ngoài ra, trong hoạt động sinh hoạt còn phát sinh 02 nhóm chất thải phát sinh không thường xuyên, bao gồm:

- Nhóm chất thải công kênh: giường, nệm, tủ, bàn, ghế, kệ, thiết bị vệ sinh, xà bần, các chất thải rắn thông thường có kích thước lớn;

- Nhóm chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động sinh hoạt: pin, bình đựng hóa chất tẩy rửa, bình xịt côn trùng muỗi; bóng đèn, thiết bị điện tử, gia dụng hư hỏng.

Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đối với hộ gia đình và các tổ chức có liên quan (sau đây gọi chung chủ nguồn thải) được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục kèm theo văn bản này.

b) Cách thức lưu giữ, chuyển giao đối với các nhóm chất thải rắn sau khi phân loại:

- Các chủ nguồn thải có thể tận dụng bao bì sẵn có hoặc tự trang bị túi chứa chất thải rắn sinh hoạt có màu sáng, trong suốt (khuyến khích sử dụng túi chứa chất thải rắn sinh hoạt từ vật liệu dễ phân hủy) để lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt gồm: Nhóm chất thải thực phẩm và Nhóm chất thải sinh hoạt khác trong các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt phù hợp; chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại đưa đến các điểm tập kết của địa phương cho vào các thùng chứa theo từng nhóm quy định hoặc chuyển giao trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương thực hiện thu gom theo tần suất và thời gian quy định.

Lưu ý: Trong thời gian tới, khi các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, UBND tỉnh có quy định về việc trang bị các túi chứa chất thải rắn sinh hoạt.

- Đối với các hộ gia đình, cá nhân ở khu vực nông thôn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt thực hiện quản lý như sau:

+ Khuyến khích tận dụng tối đa chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi hoặc chuyển giao cho các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác chuyển giao cho các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương theo đúng thời gian và tần suất quy định

- Khi có phát sinh chất thải thuộc Nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế và Nhóm chất thải công kênh, chủ nguồn thải bố trí khu vực lưu giữ tạm thời và thực hiện việc xử lý như sau:

+ Đối với chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế hay còn gọi là phế liệu: Chủ nguồn thải có thể bán, cho các tổ chức, cá nhân thu mua phế liệu hoặc các tổ chức, cá nhân thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Trường hợp không bán hoặc cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thì chủ nguồn thải, hộ gia đình phân loại vào túi riêng và bỏ chung với thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt khác.

+ Đối với Nhóm chất thải công kênh: Chủ nguồn thải khi có phát sinh phải liên hệ với tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn để thỏa thuận chuyển giao xử lý theo quy định.

- Đối với Nhóm chất thải nguy hại trong sinh hoạt của các hộ gia đình: Các chủ nguồn thải thu gom riêng và đem đến các điểm thu hồi chất thải nguy hại tại địa phương.

c) Tổ chức thu gom, vận chuyển các nhóm chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại tại nguồn: UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương các nội dung sau:

- Phổ biến các nội dung hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại văn bản này đến các tổ chức, cá nhân tại địa phương biết và thực hiện.

- Rà soát bố trí đầy đủ các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại tại các khu vực dân cư, thông báo thời gian tập kết chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại đến từng hộ dân để biết và thực hiện theo quy định, lắp đặt camera để theo dõi, giám sát và xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định.

- Tại các điểm tập kết, điểm trung chuyển, khu dân cư, khu công cộng.

+ Trên các đường phố chính, các siêu thị, trung tâm thương mại, công viên, khu vui chơi giải trí, điểm tập trung dân cư, các khu đô thị mới, chung cư, đầu mối giao thông, trụ sở cơ quan, và các khu vực công cộng khác phải bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt có dán nhãn để mọi người nhận biết và thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

+ Nhãn thùng chứa được dán trên nắp thùng và thân thùng theo hướng nhìn trực diện, gắn nhãn bằng chữ in hoa gồm 02 nhóm chính “CHẤT THẢI THỰC PHẨM” và “CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHÁC”.

+ Sử dụng thùng chứa dung tích 120 lít – 660 lít để đáp ứng đủ khối lượng được lưu giữ, đảm bảo môi trường và mỹ quan đô thị, thùng màu xanh lá cây để chứa chất thải thực phẩm, thùng màu xám để chứa chất thải rắn sinh hoạt khác.

- Phương án thu gom chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại:

+ Tùy điều kiện thực tế tại địa phương, quy định phương án thu gom tại địa phương với thời gian và tần suất thu gom phù hợp với khối lượng phát sinh của Nhóm chất thải thực phẩm và Nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác.

+ Trong quá trình thực hiện, UBND các huyện, thành phố tổ chức đánh giá bất cập, hiệu quả của phương án thu gom đã thực hiện. Từ đó, chủ động điều chỉnh phương án thu gom cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

+ Trường hợp, các hộ gia đình khi có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đột xuất hay có khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh nhiều như: có đám tiệc, ma chay, cưới hỏi, kinh doanh, dịch vụ ăn uống và các chủ nguồn thải (là các cơ quan, văn phòng) có nhu cầu được tổ chức thu gom hàng ngày 02 nhóm chất thải rắn phát sinh mà khác với thời gian và tần suất quy định của địa phương thì chủ động liên hệ với các tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển.

+ Chỉ đạo UBND cấp xã thông báo số điện thoại liên hệ với đơn vị thu gom vận chuyển trên địa bàn cho các hộ dân biết để chủ động liên hệ khi có phát sinh nhóm chất thải công kênh.

- Phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại từ chủ nguồn thải bao gồm các phương tiện sau:

+ Các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt chuyên dụng phải đáp ứng các yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Xe chuyên dùng cuốn ép chất thải rắn sinh hoạt trong khu vực đô thị phải có thiết bị lưu chứa nước rỉ rác.

+ Thiết bị lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển và phải đáp ứng các yêu cầu quy định như không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ, không được ngâm, rò rỉ nước rác, phát tán chất thải rắn do gió.

+ Xe tải thùng hở phải được phủ bạt kín che nắng, mưa sau khi chứa chất thải rắn sinh hoạt.

+ Phải đảm bảo không được rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, rò rỉ nước rỉ rác trong quá trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

+ Phương tiện thu gom, vận chuyển có dòng chữ “THU GOM CHẤT THẢI THỰC PHẨM” hoặc “THU GOM CHẤT THẢI RẮN TÁI CHẾ, SINH HOẠT KHÁC (không thu gom chất thải thực phẩm)”.

+ Chữ được thiết kế với kích thước ít nhất là 20 (hai mươi) cm, có thể tháo, lắp linh hoạt tùy theo loại chất thải rắn được thu gom, vận chuyển và dán (gắn) ít nhất ở hai bên của phương tiện; có màu vàng, không bị mờ và phai màu. Sơn màu xanh lá cây đối với các phương tiện thu gom, vận chuyển Nhóm chất thải thực phẩm, màu xám đối với các phương tiện thu gom, vận chuyển Nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác; trường hợp phương tiện thu gom cùng lúc 02 nhóm chất thải (chất thải thực phẩm và chất thải rắn tái chế, sinh hoạt khác) thì được sơn màu xanh lá cây và bố trí 02 ngăn chứa đối với 02 nhóm chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại.

+ Yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương phải nghiêm túc thực hiện chuyển đổi màu sơn của các phương tiện thu gom, vận chuyển và hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

- Bố trí điểm tập kết, trạm trung chuyển:

(1) Điểm tập kết (điểm hẹn): là nơi tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt sau khi đã được phân loại từ các hộ gia đình.

+ Đối với các dự án nhà ở, khu đô thị, chung cư, tòa nhà văn phòng phải bố trí các điểm tập kết, thiết bị, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại phù hợp trong khuôn viên của dự án, thuận lợi cho việc tiếp nhận và thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; điểm tập kết được lắp camera hoặc sử dụng chung với camera an ninh của khu vực (nếu có), phải đảm bảo diện tích tiếp nhận nhu cầu phát sinh chất thải rắn sinh hoạt của các hộ dân tại khu dân cư, phải giữ vệ sinh, không ảnh hưởng đến sinh hoạt các hộ dân xung quanh điểm tập kết.

+ Bố trí tại khu vực không bị ngập lụt; sàn đảm bảo kín, không rạn nứt, không bị thấm thấu.

(2) Bố trí các điểm san tiếp: Điểm san tiếp là khu vực lưu giữ tạm thời chất thải rắn sinh hoạt từ các loại phương tiện sau khi thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, chủ nguồn thải, từ công tác quét dọn vệ sinh đường phố để chuyển chất thải rắn sinh hoạt sang xe cơ giới chuyên dùng có tải trọng lớn.

+ Tùy đặc điểm tình hình địa phương, UBND cấp huyện quy định vị trí, thời gian san tiếp chất thải rắn sinh hoạt, thời gian hoạt động và quy mô tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại điểm san tiếp phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông, chất lượng vệ sinh môi trường, phải cách xa nơi kinh doanh thực phẩm, công bệnh viện, trường học, cơ quan hành chính, các điểm giao lộ, kết nối hiệu quả công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại tại nguồn, vận chuyển và xử lý, hạn chế tối đa hoạt động vào giờ cao điểm. Không thiết lập điểm san tiếp trong vòng bán kính 01 km từ trạm trung chuyển.

+ Điểm san tiếp phải được vệ sinh và đảm bảo quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt: có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; có sàn bảo đảm kín, không rạn nứt, không bị thấm thấu.

(3) Bố trí các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt (nếu cần thiết) phải đảm bảo các quy định tại QCVN 07:2016/BXD và QCVN 01:2019/BXD của Bộ Xây dựng, ngoài ra phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Bố trí các khu vực khác nhau để lưu giữ các loại chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại, bảo đảm không để lẫn các loại chất thải đã được phân loại với nhau, đáp ứng được khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tập kết lưu giữ không quá 48 giờ.

+ Có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

+ Có sàn bảo đảm kín, không rạn nứt, không bị thấm thấu.

+ Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ, trường hợp không có mái che thì phải có biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý nước rỉ rác đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

d) Các quy định pháp luật cụ thể liên quan đến việc thực hiện phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt

- Điều 75, 76 và 77 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

- Điều 16, 17 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu.

- Khoản 4 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

- Điểm a khoản 18 Điều 1 Nghị định 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

3. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan:

a) Nghiêm túc triển khai thực hiện thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, tại gia đình của cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

b) Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại cơ quan, đơn vị, các chủ nguồn thải thuộc thẩm quyền quản lý.

c) Gửi báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 6 hằng năm (báo cáo 06 tháng) và trước ngày 01 tháng 11 hằng năm (báo cáo năm) về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là nội dung về việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp thời thông báo về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng KTN;
- Lưu: VT, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Võ Văn Phi